



ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๖.๑/ว ๑๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ
ทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)
ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๗๔

โทรสาร ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๗๕

File No. 1578/29 กค.๖๔



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางบุษบา กิจตะวงค์	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลภูพานยาว กลุ่มงานการพยาบาล
๒	นางสาวฐานิทร ใจการ	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลปง กลุ่มงานการพยาบาล
๓	นายสมชาย นามอยู่	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภูพานยาว

/ตามรายละเอียด...

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นางบุษบา กิจตะวงค์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลภูกามยาว กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๓๑๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลภูกามยาว กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๑๑๗๐๔๐	เลื่อนระดับ ๘๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ application line ในการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านต่อภาวะ สุขภาพจิตของผู้ดูแล (Care give) ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านผ่าน application line ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของ โรค COVID-19 เพื่อลดภาระผู้ดูแล ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา”
๒	นางสาวธราณีตร ใจการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลปง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๓๑๑๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลปง กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๑๑๓๑๗๑	เลื่อนระดับ ๘๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “อุบัติการณ์และผลกระทบของโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลปง (Incidence Rates and Impact of Pneumonia in Pong Hospital)” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่รับการรักษาในโรงพยาบาลปง”
๓	นายสมชาย นามอยู่	จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยลาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๑๓๔๘๕	จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	๑๑๓๖๔๐	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “ศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver ในชุมชน ของอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ระยะยาว (Long Term Care) ”